

THANH TRA CHÍNH PHỦ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1913** /TTCP-KHTH

V/v trả lời chất vấn của đại biểu
Quốc hội Lê Thanh Vân tại
kỳ họp thứ 4, QH Khóa XV

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân.

Tổng Thanh tra Chính phủ nhận ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Sau khi nghiên cứu nội dung chất vấn, là cơ quan soạn thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình, Tổng Thanh tra Chính phủ trân trọng báo cáo, trả lời như sau:

1. Nội dung chất vấn liên quan đến phân cấp, phân quyền trong hoạt động thanh tra. Đại biểu đề nghị “*phân quyền ký kết luận cho Trưởng đoàn thanh tra thay vì người ra quyết định thanh tra*”.

Nội dung trả lời: Hoạt động thanh tra khác với hoạt động tổ tụng được thực hiện bởi các chức danh tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn độc lập (điều tra viên, kiểm sát viên hoặc thẩm phán); hoạt động thanh tra được thực hiện bởi cơ quan thanh tra, thuộc hệ thống cơ quan hành chính, theo thủ tục hành chính trên nguyên tắc của chế độ thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan thanh tra phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ quan mình. Vì vậy, Thủ trưởng cơ quan thanh tra ra quyết định thanh tra phải là người ký kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Để thực hiện trách nhiệm này, Luật quy định người ra quyết định thanh tra phải chỉ đạo cuộc thanh tra, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, có nhiều quyền hạn trực tiếp trong quá trình tiến hành thanh tra, tổ chức giám sát hoạt động và giải quyết kịp thời các kiến nghị của Đoàn thanh tra, tổ chức việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, để đảm bảo chính xác có thể lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn về dự thảo Kết luận thanh tra. Vì vậy, người ra quyết định thanh tra có đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn để bảo đảm tính chính xác, khách quan của Kết luận thanh tra và tính khả thi của các kiến nghị thanh tra.

2. Nội dung chất vấn liên quan đến quyền hạn của cơ quan thanh tra. Đại biểu đề nghị “*trao quyền quyết định kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm thay cho quyền kiến nghị, đề xuất như hiện nay*”.

Nội dung trả lời: Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý tổ chức, cá nhân đó theo quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ của pháp luật về cán bộ, công chức (Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020), nên giao cho cơ quan thanh tra có quyền xử lý kỷ luật là không phù hợp. Cơ quan thanh tra khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có trách nhiệm kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

3. Nội dung chất vấn liên quan đến vai trò của Cục Phòng, chống tham nhũng và thủ tục thanh tra đặc biệt. Đại biểu đề nghị “*quy định Tổng thanh tra Chính phủ là người trực tiếp quản lý điều hành; Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao nhiệm vụ đặc biệt và giám sát, kiểm tra, đồng thời cũng đề nghị quy định chế độ thanh tra đặc biệt theo thủ tục rút gọn (thủ tục đặc biệt) để xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ đại án khi có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực*”.

Nội dung trả lời: Cục phòng, chống tham nhũng là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo quy định Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, Cục Phòng, chống tham nhũng có nhiệm vụ giúp Tổng thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và tiến hành thanh tra góp phần phát hiện tham nhũng, tiêu cực khi được Tổng thanh tra giao giống như các cục, vụ khác của Thanh tra Chính phủ. Các cuộc thanh tra đều phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục chặt chẽ để bảo đảm tính chính xác, khách quan của các kết luận thanh tra. Thanh tra là hoạt động mang tính chất hành chính, khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Vì vậy, việc nâng cao vai trò của Cục phòng, chống tham nhũng bằng cách giao thêm những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt và thực hiện theo thủ tục đặc biệt là không có cơ sở và làm lẫn lộn, chòng chẹo với hoạt động của các cơ quan tổ tụng đã được pháp luật quy định.

Tiếp thu ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế theo hướng tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động thanh tra; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh tra; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thay mặt Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã chất vấn những vấn đề liên quan đến Luật Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ QH (để báo cáo);
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Lãnh đạo Thanh tra CP;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau;
- Vụ Phục vụ HĐND-VPQH;
- Vụ QHĐP - VPCP;
- Công TTĐT TTCP (để đăng);
- Lưu: VT, KH-TH.

TỔNG THANH TRA



Đoàn Hồng Phong